



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี

## ส่วนที่ 3 – งบการเงิน

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

# 2567

(56-11 One Report)



# สารบัญ

<b>01</b>	<b>รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</b>		
<b>06</b>	<b>งบฐานะการเงิน</b>	<b>13</b>	<b>หมายเหตุประกอบงบการเงิน</b>
<b>08</b>	<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		ข้อมูลทั่วไป 13
<b>09</b>	<b>งบการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>		เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 13
<b>10</b>	<b>งบการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ</b>		เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม 14
<b>11</b>	<b>งบกระแสเงินสด</b>		นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ 16
			การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 27
			การแก้ไขข้อผิดพลาด 29
			การซื้อสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด 30
			รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 31
			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35
			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 35
			สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 38
			สินค้าคงเหลือ 40
			เงินฝากที่ติดการกำกับ 40
			เงินลงทุนในบริษัทย่อย 41
			เงินลงทุนในบริษัทร่วม 45
			สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 47
			ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 48
			สินทรัพย์สิทธิการใช้ 52
			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 54
			สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 54
			เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 57
			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 58
			เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 58
			หนี้สินตามสัญญาเช่า 59
			เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 60
			ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 61
			ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 62
			ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 65
			สำรองตามกฎหมาย 66
			ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ 67
			ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 67
			ขาดทุนต่อหุ้น 69
			ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้ 69
			เครื่องมือทางการเงิน 71
			การผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 76
			คดีฟ้องร้อง 76
			เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 76
			การอนุมัติงบการเงิน 76

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### การรับรู้รายได้ตามสัญญา

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการจำหน่าย ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม และให้บริการระบบสารสนเทศ สัญญาการให้บริการบางสัญญารับรู้รายได้และกำไรตามขั้นความสำเร็จของงาน โดยอ้างอิงอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งรวมถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น การรับรู้รายได้ตามสัญญา และลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ เช่น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของสัญญาซึ่งรวมถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามสัญญา ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนสัญญา ทำให้เกิดการปรับปรุงประมาณการซึ่งอาจก่อให้เกิดผลต่างของจำนวนเงินที่รับรู้ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นการประมาณการตลอดอายุของสัญญา และสัญญามีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่มีเงื่อนไขหลากหลายรูปแบบ จึงทำให้การรับรู้รายได้ตามสัญญามีความซับซ้อนและใช้วิจารณญาณสูง

### การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ตามสัญญา โดยการประเมินการออกแบบการควบคุม ทดสอบการนำมาปฏิบัติ และทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ม ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้สุ่มสัญญาเพื่อประเมินและทดสอบ โดยพิจารณาเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประมาณการและการรับรู้รายได้ในงบการเงิน ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของสัญญาซึ่งรวมถึงผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการประมาณการในอดีต และปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน สุ่มทดสอบรายละเอียดของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยการตรวจสอบกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ทดสอบการคำนวณรายได้ตามสัญญา ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้อง และประมาณการหนี้สินผลขาดทุนของสัญญา

### เรื่องอื่น

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่ง ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

#### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

#### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

(นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

## บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	3,880,928	25,819,029	2,225,819	8,717,110
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8.1 และ 10	138,840,524	209,345,929	138,246,283	210,454,059
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	11.1	105,228,863	82,051,372	55,101,846	62,278,199
เงินให้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8.1	-	-	101,978,225	51,308,505
สินค้าคงเหลือ	12	39,520,258	119,986,821	30,299,805	118,110,931
สินทรัพย์ที่มีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		6,502,147	-	5,211,282	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		9,443,895	17,744,669	7,825,634	16,763,513
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>303,416,615</b>	<b>454,947,820</b>	<b>340,888,894</b>	<b>467,632,317</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	13	95,705,000	63,000,000	93,455,000	63,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	332,099,863	363,899,863
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	5,759,138	4,714,317	-	-
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	10	13,269,194	4,523,091	11,178,366	2,502,264
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	11.1	174,959,335	49,621,113	174,959,335	49,621,113
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	16	59,966,932	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	530,724,628	547,443,540	118,140,288	107,650,538
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	8.1 และ 18	82,289,115	87,378,026	82,549,680	85,743,447
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	19	15,736,266	17,727,345	5,789,059	7,530,444
สินทรัพย์ที่มีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	2,060,942	12,957,607	1,994,533	7,662,305
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>980,470,550</b>	<b>787,365,039</b>	<b>820,166,124</b>	<b>687,609,974</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,283,887,165</b>	<b>1,242,312,859</b>	<b>1,161,055,018</b>	<b>1,155,242,291</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท แพลนเน็ต คอมพิวเตอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21	151,598,168	144,724,818	151,428,615
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	8.1	73,874,900	-	82,849,900
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	8.1 และ 22	244,552,295	253,090,958	119,856,081
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	11.2	27,098,173	11,445,876	25,857,410
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	10,178,643	5,230,705	9,581,943
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.1 และ 24	14,998,265	22,233,058	14,998,265
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		646,570	105,910	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>522,947,014</b>	<b>436,831,325</b>	<b>404,572,214</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	39,333,272	21,968,760	37,685,672
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.1 และ 24	74,876,210	71,007,066	74,876,210
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)	25	154,493,118	218,309,561	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	26	14,344,520	16,239,460	14,012,478
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>283,047,120</b>	<b>327,524,847</b>	<b>126,574,360</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>805,994,134</b>	<b>764,356,172</b>	<b>531,146,574</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	27			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 687,139,173 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		-	687,139,173	-
หุ้นสามัญ 966,118,116 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		966,118,116	-	966,118,116
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 529,670,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		-	529,670,900	-
หุ้นสามัญ 579,670,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		579,670,900	-	579,670,900
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	27	182,984,248	182,984,248	182,984,248
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		17,117,100	17,117,100	17,117,100
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	29	11,769,663	11,769,663	11,769,663
ยังไม่ได้จัดสรร		(314,251,135)	(264,795,740)	(161,633,467)
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		<b>477,290,776</b>	<b>476,746,171</b>	<b>629,908,444</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		602,255	1,210,516	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>477,893,031</b>	<b>477,956,687</b>	<b>629,908,444</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,283,887,165</b>	<b>1,242,312,859</b>	<b>1,161,055,018</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	532,129,218	328,803,253	433,557,592	292,322,593
รายได้จากการให้บริการ	111,123,611	95,638,681	57,808,121	68,569,776
รายได้อื่น	16,352,392	9,852,542	28,983,620	16,661,348
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	10 66,474,176	-	2,374,176	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>726,079,397</b>	<b>434,294,476</b>	<b>522,723,509</b>	<b>377,553,717</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	12 447,542,262	290,392,927	345,081,698	258,952,380
ต้นทุนการให้บริการ	59,911,263	65,677,097	43,324,018	42,869,197
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	38,734,107	42,421,117	30,703,051	32,305,208
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	23,618,712	128,031,206	16,822,042	53,706,206
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14 -	-	31,800,000	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	157,691,632	132,078,057	95,331,104	101,654,699
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>727,497,976</b>	<b>658,600,404</b>	<b>563,061,913</b>	<b>489,487,690</b>
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(1,418,579)	(224,305,928)	(40,338,404)	(111,933,973)
ต้นทุนทางการเงิน	(37,696,688)	(21,987,601)	(22,863,620)	(12,054,726)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	15 1,044,821	(1,563,868)	-	-
<b>ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(38,070,446)</b>	<b>(247,857,397)</b>	<b>(63,202,024)</b>	<b>(123,988,699)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31 (11,993,210)	(160,388)	(5,667,771)	(145,369)
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>	<b>(50,063,656)</b>	<b>(248,017,785)</b>	<b>(68,869,795)</b>	<b>(124,134,068)</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(50,063,656)</b>	<b>(248,017,785)</b>	<b>(68,869,795)</b>	<b>(124,134,068)</b>
<b>การแบ่งปันขาดทุน</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(49,455,395)	(248,228,313)	(68,869,795)	(124,134,068)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(608,261)	210,528	-	-
	(50,063,656)	(248,017,785)	(68,869,795)	(124,134,068)
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(49,455,395)	(248,228,313)	(68,869,795)	(124,134,068)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(608,261)	210,528	-	-
	(50,063,656)	(248,017,785)	(68,869,795)	(124,134,068)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	32 (0.09)	(0.52)	(0.13)	(0.26)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลนเน็ต คอมพิวเตอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่							รวม	ส่วนได้เสีย ที่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ส่วนเกินจาก		กำไร(ขาดทุน)สะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่		ส่วนได้เสีย			
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	การจ่ายโดยใช่ จัดสรรแล้ว	หุ้นเป็นเกณฑ์ สำรองตามกฎหมาย	กำไร(ขาดทุน)สะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่				
	393,166,664	209,830,012	17,117,100	11,769,663	(16,567,427)	615,316,012	-	615,316,012		
27	1,504,236	1,504,236	-	-	-	3,008,472	-	3,008,472		
27	135,000,000	(28,350,000)	-	-	-	106,650,000	-	106,650,000		
	-	-	-	-	-	-	-	-	999,988	
6	-	-	-	-	(248,228,313)	(248,228,313)	210,528	(248,017,785)		
	-	-	-	-	(248,228,313)	(248,228,313)	1,210,516	(248,017,785)		
	529,670,900	182,984,248	17,117,100	11,769,663	(264,795,740)	476,746,171	1,210,516	477,956,687		
27	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000		
	-	-	-	-	(49,455,395)	(49,455,395)	(608,261)	(50,063,656)		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	(49,455,395)	(49,455,395)	(608,261)	(50,063,656)		
	579,670,900	182,984,248	17,117,100	11,769,663	(314,251,135)	477,290,776	602,255	477,893,031		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลนเน็ต คอมพิวเตอร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินจาก การขายโดยใช้ หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไร(ขาดทุน)สะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				ชำระแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	393,166,664	209,830,012	17,117,100	11,769,663	31,370,396	663,253,835
เพิ่มหุ้นสามัญ	1,504,236	1,504,236	-	-	-	3,008,472
เพิ่มหุ้นสามัญเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด	135,000,000	(28,350,000)	-	-	-	106,650,000
ขาดทุนสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	-	-	(124,134,068)	(124,134,068)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(124,134,068)	(124,134,068)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ปรับปรุงใหม่	529,670,900	182,984,248	17,117,100	11,769,663	(92,763,672)	648,778,239
เพิ่มทุน	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(68,869,795)	(68,869,795)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(68,869,795)	(68,869,795)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	579,670,900	182,984,248	17,117,100	11,769,663	(161,633,467)	629,908,444

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนสำหรับปี	(50,063,656)	(248,017,785)	(68,869,795)	(124,134,068)
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนสำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,397,112	46,116,219	29,058,179	26,548,149
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย	2,184,244	-	2,184,244	-
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	-	(488,266)	-	(168,222)
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า	1,073,070	-	826,979	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(410,185)	(3,795,294)	(12,694)	(2,674,134)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	23,618,711	128,031,206	16,822,042	53,706,206
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(66,474,176)	-	(2,374,176)	-
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3,855,534	1,706,515	2,285,994	1,706,515
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	31,800,000	-
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(1,044,821)	1,563,868	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	5,200,669	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,647,298	2,004,308	1,555,947	1,540,298
โอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นรายได้อื่น	(924,102)	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	37,696,688	21,987,601	22,863,620	12,054,726
ดอกเบี้ยรับ	(6,659,659)	(494,090)	(8,665,866)	(2,064,169)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11,993,210	160,388	5,667,771	145,369
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	29,089,937	(51,225,330)	33,142,245	(33,339,330)
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	48,193,270	43,502,497	59,433,216	68,799,736
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(148,515,713)	(42,598,586)	(118,161,869)	(40,131,410)
สินค้าคงเหลือ	72,611,029	(68,201,944)	85,525,131	(71,142,360)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	8,300,774	12,713,425	8,937,879	30,717
เงินฝากที่ติดภาระค่าประกัน	(32,705,000)	(1,600,000)	(30,455,000)	(1,600,000)
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	(8,746,103)	9,824,103	(8,676,102)	9,570,102
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(43,269,843)	56,428,496	(70,102,536)	80,329,577
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	15,652,296	(5,730,690)	14,956,482	(5,912,525)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(2,618,136)	(2,346,220)	(2,428,316)	(2,346,220)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	(62,007,489)	(49,234,249)	(27,828,870)	4,258,287
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(7,058,032)	(4,666,667)	(5,211,281)	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(69,065,521)</b>	<b>(53,900,916)</b>	<b>(33,040,151)</b>	<b>4,258,287</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(50,669,720)	(5,808,505)
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(15,250,013)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,558,354	488,267	3,558,354	168,223
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(32,191,054)	(66,404,226)	(27,668,082)	(57,500,780)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,248,090)	(499,141)	(102,800)	(499,141)
เงินสดรับคอกเบี้ยรับ	6,659,659	494,090	6,992,559	2,064,169
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด	-	48,374,305	-	-
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(24,221,131)</b>	<b>(17,546,705)</b>	<b>(67,889,689)</b>	<b>(76,826,047)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	80,748,251	53,767,384	6,703,797	53,767,384
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	50,849,900	(11,500,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	28,560,000	27,199,465	28,560,000	24,450,265
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(6,247,550)	(9,886,798)	(5,742,650)	(6,586,798)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	(63,463,589)	(18,878,328)	(19,533,369)	(18,629,128)
เงินสดจ่ายคอกเบี้ยจ่าย	(18,248,561)	(6,287,189)	(16,399,130)	(5,709,624)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	50,000,000	-	50,000,000	-
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	3,008,472	-	3,008,472
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	999,988	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>71,348,551</b>	<b>49,922,994</b>	<b>94,438,549</b>	<b>38,800,571</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	(21,938,101)	(21,524,627)	(6,491,291)	(33,767,189)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	25,819,029	34,790,563	8,717,110	29,931,206
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>3,880,928</b>	<b>13,265,936</b>	<b>2,225,819</b>	<b>(3,835,983)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ประกอบด้วย</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร	3,880,928	25,819,029	2,225,819	8,717,110
เงินเบิกเกินบัญชี	-	(12,553,093)	-	(12,553,093)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>3,880,928</b>	<b>13,265,936</b>	<b>2,225,819</b>	<b>(3,835,983)</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด</b>				
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสดมีดังนี้				
- เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	-	15,851,016	-	15,851,016
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,000,000	-	-	-
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่า	17,624,964	7,249,429	19,307,793	5,398,962
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลดลงจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	(729,096)	-	(729,096)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท แพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่าย ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคมและให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ให้บริการระบบสาธารณูปโภค จำหน่ายและให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ จำหน่ายและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจร และการให้บริการผ่านคลาวด์และ Data Center

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

### 2.1 การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

รายการรายได้ส่วนมากของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจถดถอย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 50.06 ล้านบาท และ 68.87 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่เดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 314.25 ล้านบาท และ 161.63 ล้านบาท ตามลำดับ และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 219.53 ล้านบาท และ 63.68 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอาจมีความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้นโยบายและวิธีการในความพยายามที่จะบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและสถานการณ์อื่นๆ กลุ่มบริษัทและบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องโดยการหาลูกค้าใหม่ การเพิ่มปริมาณขายและงานโครงการ การลดต้นทุน การจัดโครงสร้างทางการเงิน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อสมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามที่กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องการ ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

2.2 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.4 งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปิดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

### 3. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

3.1 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเป็รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่ง ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทควบคุมค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ จากการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกินทุนอื่นในส่วนของเจ้าของ

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม และส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน



ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ และในกรณีที่มูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่าเป็นกำไรในกำไรขาดทุน

3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีอัตราร้อยละของการถือหุ้น โดยบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

ชื่อบริษัท	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ประเภทกิจการ
	2567 2566		
บริษัท แพลเน็ตไฟเบอร์ จำกัด	99.99 99.99	ไทย	ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก
บริษัท แพลเน็ตคลาวด์ จำกัด	99.99 99.99	ไทย	ขายและให้บริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ปลายทางผ่านคลาวด์
บริษัท แพลเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด	99.99 99.99	ไทย	บริการจัดการระบบสาธารณูปโภค ผลิตน้ำประปาและไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายหรือประกอบกิจการ
บริษัท แพลเน็ตไซเบอร์ จำกัด	99.99 99.99	ไทย	ซื้อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
บริษัท แพลเน็ตอีวี จำกัด	90.00 90.00	ไทย	ผลิตและจำหน่ายรถยนต์, รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอะไหล่และให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจร
บริษัท แพลเน็ตซิสเต็มส์ จำกัด	99.99 99.99	ไทย	ผลิต ซื้อ ขาย ส่งออก ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โทรคมนาคม สื่อสาร และสารสนเทศแบบครบวงจร
บริษัท เอสทีพี แพลเน็ต ดีซี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด)	99.99 99.99	ไทย	ให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, เครื่องแม่ข่ายเสมือน, คู่มือระบบ, สำรองข้อมูลของลูกค้าและบริการ Disaster Recovery

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำขึ้น โดยมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเช่นเดียวกันกับของบริษัท

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกในขั้นตอนการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือจำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

#### 4 นโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

##### 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ำประกันและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

##### 4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำระโดยรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นได้เปิดเผยในหมายเหตุ ข้อ 4.4

##### 4.3 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

###### สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้สะสมที่เกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4.4 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

###### หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกิจการยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

หนี้สินเงินคืนเป็นภาระผูกพันในการคืนสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนและวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะต้องคืนให้กับลูกค้า หนี้สินเงินคืนได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและปรับปรุงกับจำนวนที่รับรู้รายได้

##### 4.4 เครื่องมือทางการเงิน

###### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน-ตราสารหนี้ ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อที่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเท่านั้น

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินที่มีอยู่อย่างหนึ่งกับหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญา กับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนั้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

### สัญญาอนุพันธ์

สัญญาอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

#### 4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือประกอบด้วยสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์งาน โครงการ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าที่มีไว้เพื่อขายและวัสดุสิ้นเปลือง ใช้วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีราคาเจาะจง และต้นทุนของอุปกรณ์งาน โครงการ ใช้วิธีราคาเจาะจงสำหรับแต่ละ โครงการ ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มาของสินค้าคงเหลือ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยประมาณ ในการขาย กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าบางส่วนที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

#### 4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมรับรู้ด้วยวิธีส่วน ได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ได้ตามความประสงค์ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และ ต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ ที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคามูลค่าที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน และคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดง ได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 - 30 ปี
อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้ว	10 - 25 ปี
อุปกรณ์ทดสอบ	5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรขาดทุน

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดง ได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 - 10 ปี
--------------------	-----------

#### 4.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ดังนี้

ที่ดินและอาคาร	4 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

#### กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

#### กรณีสัญญาเช่าเงินทุน

สัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง ไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกบันทึกเป็นส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของบริษัทที่ได้จากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า

#### 4.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

#### 4.11 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่พร้อมใช้ จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คำนึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์



ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรขาดทุนทันที

#### 4.12 ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทบันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

##### โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัท จ่ายสมทบเป็นรายเดือน สินทรัพย์โครงการได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และบริหารโดยตัวแทนดำเนินโครงการ กลุ่มบริษัท รับรู้เงินสมทบโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงาน เฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

#### 4.13 ประมวลการหนี้สิน

ประมวลการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมวลการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมวลการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมวลการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ

ประมวลการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัท จะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมวลค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา หรือ ต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมวลการหนี้สิน

#### 4.14 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศรวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

#### 4.15 การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทจะถือว่าเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้า เมื่อกลุ่มบริษัทได้เข้าผูกพันในข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้ สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการแยกจากกัน หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยแสดงตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ กิจการอาจโอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้กับสัญญานั้น โดยมีรายละเอียดการรับรู้รายได้ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้ายอมรับ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

รายได้จากการขายและให้บริการสำหรับงาน โครงการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานหรือเมื่อได้ให้บริการ ขั้นความสำเร็จของงานประเมิน โดยใช้วิธีอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปัจจุบันกับประมวลการต้นทุนทั้งสิ้น

รายได้จากการให้บริการดูแลระบบและบำรุงรักษารับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่ให้บริการตามสัญญาตามวิธีเส้นตรง

- รายได้ตามสัญญาบริการอื่นรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ
- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง
- รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.16 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตามสัญญา รับรู้ในกำไรขาดทุนทันที เมื่อมีการปฏิบัติงาน และเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่ต้นทุนงานทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ทั้งสิ้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนทันที

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี จะแสดงหักลบกันก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภายใต้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภายใต้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภายใต้ที่ประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภายใต้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

#### 4.18 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากกลุ่มบริษัท ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า

#### 4.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

#### 4.20 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

#### 4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

### อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทอาจจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

### การค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องประเมินการค้ำของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์จากการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

### ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### คดีความ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## 6. การแก้ไขข้อผิดพลาด

กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และรายได้จากการขายและให้บริการที่รับรู้สูงไปในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา และการแยกองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญออกจากมูลค่างานตามสัญญา ซึ่งบริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการปรับย้อนหลังงบการเงิน โดยแสดงผลกระทบได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ตามที่เคยรายงาน	ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	หลังการปรับปรุงใหม่
<b>งบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>			
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	250,618	(168,567)	82,051
สินค้างเหลือ	42,049	77,938	119,987
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	-	49,621	49,621
ขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร	(223,788)	(41,008)	(264,796)
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>			
รายได้จากการขาย	448,384	(119,581)	328,803
รายได้อื่น	9,217	635	9,852
ต้นทุนขาย	(368,331)	77,938	(290,393)
ขาดทุนสำหรับปี	(207,010)	(41,008)	(248,018)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามที่เคयरรายงาน	ผลกระทบจากการ แก้ไขข้อผิดพลาด	หลังการ ปรับปรุงใหม่
<b>งบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>			
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	232,214	(169,936)	62,278
สินค้าคงเหลือ	32,392	85,719	118,111
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	-	49,621	49,621
ขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร	(58,168)	(34,596)	(92,764)
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>			
รายได้จากการขาย	413,273	(120,950)	292,323
รายได้อื่น	16,026	635	16,661
ต้นทุนขาย	(344,671)	85,719	(258,952)
ขาดทุนสำหรับปี	(89,538)	(34,596)	(124,134)

#### 7. การซื้อสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด

ในปี 2566 บริษัทได้ทำสัญญาการรับโอนธุรกิจของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด (“EEC Global”) กับบริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EEC GC Holdings”) ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270 ล้านบาท โดยบริษัทชำระราคาซื้อดังกล่าวโดยวิธีการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ EEC GC Holdings โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ EEC Global โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 มีมูลค่าหุ้นละ 0.79 บาท ต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกเงินลงทุนดังกล่าว ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ EEC GC Holdings จำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.79 บาท ถือเป็นเงิน 106.65 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

EEC Global (ต่อมาในปี 2567 มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสทีพี แพลเน็ต ดิจิทัล จำกัด) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการผ่านคลาวด์เซอร์วิสและ Data Center ได้แก่การให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน บริการดูแลระบบ บริการสำรองข้อมูลของลูกค้าและบริการ Disaster Recovery และมีสินทรัพย์ที่ระบุได้ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในงบการเงินรวม รายการนี้ถูกรับรู้เป็นการซื้อสินทรัพย์แทนที่จะเป็นการซื้อธุรกิจเนื่องจากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ได้รับมากระจุกตัวที่กลุ่มของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน



ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา แต่ละประเภทที่สำคัญ ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>
<b>สิ่งตอบแทนที่โอนให้</b>	
ตราสารทุนที่ออกให้ (หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น)	106,650
รวมสิ่งตอบแทนที่โอนให้	<u>106,650</u>
<b>สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา</b>	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48,374
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,388
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	1,400
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	345,962
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,633
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(32)
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	(301,075)
รวมสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	<u><u>106,650</u></u>

#### 8. รายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

## 8.1 ลิขสิทธิ์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย	-	-	38,900	29,707
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	49	-	49	-
รวม	<u>49</u>	<u>-</u>	<u>38,949</u>	<u>29,707</u>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	27,089	32,673
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,393	-	158	-
รวม	<u>1,393</u>	<u>-</u>	<u>27,247</u>	<u>32,673</u>
<b>เงินมัดจำ (ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,720	-	1,720	-
<b>ซื้อสิทธิ์</b>				
บริษัทย่อย	-	-	15,636	-
<b>สิทธิ์สิทธิการใช้</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	64,619	83,777	64,619	83,777
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย	-	-	-	23,397
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13,642	-	57,201	-
รวม	<u>13,642</u>	<u>-</u>	<u>57,201</u>	<u>23,397</u>
<b>เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
บริษัทย่อย	-	-	4,317	3,736
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	1,327	-	1,016	-
รวม	<u>1,327</u>	<u>-</u>	<u>5,333</u>	<u>3,736</u>

รายการเคลื่อนไหวของ	อัตราดอกเบี้ย (%)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
(หน่วย : พันบาท)						
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>						
<b>บริษัทย่อย</b>						
1 มกราคม			-	-	51,309	45,500
เพิ่มขึ้น			-	-	50,669	5,809
31 ธันวาคม	2.00 - 3.47	2.00 - 3.47	-	-	101,978	51,309
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>						
<b>บริษัทย่อย</b>						
1 มกราคม			-	-	32,000	43,500
ลดลง			-	-	(1,100)	(11,500)
31 ธันวาคม	2.00 - 3.47	3.47	-	-	30,900	32,000
<b>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
1 มกราคม			-	-	-	-
เพิ่มขึ้น			73,875	-	51,950	-
31 ธันวาคม	6.40	-	73,875	-	51,950	-
รวม			73,875	-	82,850	32,000

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
(หน่วย : พันบาท)				
<b>หนี้สินตามสัญญาเช่า</b>				
<b>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
- หมุนเวียน	11,852	14,199	11,852	14,199
- ไม่หมุนเวียน	59,496	69,987	59,496	69,987
รวม	71,348	84,186	71,348	84,186

## 8.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2567	2566	2567	2566
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการขาย	-	-	16,834	8,754
รายได้จากการให้บริการ	-	-	28	3,110
ดอกเบี้ยรับ	-	-	2,007	1,685
รายได้อื่น	-	-	12,003	2,880
ต้นทุนขาย	-	-	398	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	8,203	6,111
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	1,929	1,793
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	792	1,408
<b>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการให้บริการ	-	184	-	184
ต้นทุนขาย	3,607	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,154	-	759	-
ต้นทุนทางการเงิน	1,302	3,642	1,016	3,642
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	27,819	30,607	20,105	22,019
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,079	1,079	634	634
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>28,898</u>	<u>31,686</u>	<u>20,739</u>	<u>22,653</u>

## 8.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท

รายชื่อ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นอร์ท ภูเก็ต แลนด์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
SEV Holding Pte. Ltd.	สิงคโปร์	ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
SEV Trading Pte. Ltd.	สิงคโปร์	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อย
Singapore Electric Vehicles Pte. Ltd.	สิงคโปร์	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ไทย	กรรมการ

#### 8.4 สัญญาระหว่างกัน

บริษัทมีสัญญาเช่ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายใต้ข้อตกลงของสัญญาเหล่านี้ บริษัทเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทใช้บริการในสินทรัพย์ส่วนกลางของอาคารสำนักงาน คลังสินค้าและที่จอดรถของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทชำระค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีรูปแบบการเช่าสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ ดังนั้นจึงถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้

#### 9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสดในมือ	145	118	93	93
เงินฝากธนาคาร	3,736	25,701	2,133	8,624
รวม	3,881	25,819	2,226	8,717

#### 10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	113,845	209,510	69,548	108,784
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	49	-	38,949	29,707
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(36,214)	(84,091)	(31,014)	(14,921)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	77,680	125,419	77,483	123,570
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	29,453	33,670	26,226	32,953
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,393	-	27,247	32,673
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการอื่น	18,348	20,941	16,490	18,824
เงินมัดจำ - กิจการอื่น	13,017	14,833	616	2,502
เงินมัดจำ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,720	-	1,720	-
ภาษีซื้อ	33,647	38,077	14,354	19,054
อื่นๆ	5,966	5,750	2,581	3,046
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(29,114)	(24,821)	(17,292)	(19,666)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	74,430	88,450	71,942	89,386
สุทธิ	152,110	213,869	149,425	212,956

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ส่วนที่หมุนเวียน	138,841	209,346	138,246	210,454
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	13,269	4,523	11,179	2,502
สุทธิ	<u>152,110</u>	<u>213,869</u>	<u>149,425</u>	<u>212,956</u>

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	49	-	17,969	7,748
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	-	-	389	1,640
3 - 6 เดือน	-	-	33	938
6 - 12 เดือน	-	-	456	656
มากกว่า 12 เดือน	-	-	20,102	18,725
รวม	<u>49</u>	<u>-</u>	<u>38,949</u>	<u>29,707</u>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
สุทธิ	<u>49</u>	<u>-</u>	<u>38,949</u>	<u>29,707</u>

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ออกไปแจ้งหนี้	4	-	-	-
ลูกหนี้การค้าที่ออกไปแจ้งหนี้แล้ว				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	53,519	54,819	26,248	23,433
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	23,554	51,144	11,759	51,103
3 - 6 เดือน	432	487	425	487
6 - 12 เดือน	171	2,404	151	2,404
มากกว่า 12 เดือน	36,165	100,656	30,965	31,357
รวม	113,845	209,510	69,548	108,784
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(36,214)	(84,091)	(31,014)	(14,921)
สุทธิ	77,631	125,419	38,534	93,863

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	(108,912)	(5,815)	(34,587)	(5,815)
เพิ่มขึ้น	(22,890)	(103,097)	(16,093)	(28,772)
ได้รับชำระคืน	66,474	-	2,374	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(65,328)	(108,912)	(48,306)	(34,587)

ตามงบการเงินรวมปี 2566 ลูกหนี้การค้าส่วนหนึ่งจำนวน 62.20 ล้านบาท ซึ่งได้รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทั้งจำนวน กลุ่มบริษัทได้มีการดำเนินคดีกับลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งต่อมาในปี 2567 ลูกหนี้และจำเลยร่วมได้โอนที่ดินจำนวน 6 แปลงเพื่อชำระหนี้แทน ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ส.ศ. โดยมีมูลค่าประเมินตามวิธีเปรียบเทียบตลาด 62.62 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวกับผู้โอน (ผู้จะซื้อ) โดยตกลงที่จะขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้จะซื้อภายในกำหนด 2 ปี กล่าวคือภายในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยตกลงซื้อขายที่ดินในราคาทั้งสิ้น 65.17 ล้านบาท และผู้จะซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการรับ โอนดังกล่าว โดยแสดงที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ตามมูลค่าของลูกหนี้ บวกต้นทุนการได้มาของที่ดิน และรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 8.66 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจากการขาย ส่งให้ผลบริษัทโอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นรายได้อื่นจำนวน 62.20 ล้านบาท

## 11. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

### 11.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่แสดงถึงสิทธิของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากสัญญาให้บริการที่ กลุ่มบริษัทและบริษัทให้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาส่วนที่หมุนเวียนมีกำหนด เรียกเก็บเงินจากลูกค้าภายใน 12 เดือน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	326,611	178,095	254,995	136,833
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(46,423)	(46,423)	(24,934)	(24,934)
สุทธิ	280,188	131,672	230,061	111,899
ส่วนที่หมุนเวียน	105,229	82,051	55,102	62,278
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	174,959	49,621	174,959	49,621
รวม	280,188	131,672	230,061	111,899

การวิเคราะห์อายุของรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระ	69,110	103,787	48,567	102,950
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	132,618	461	125,338	14
3 - 6 เดือน	3,323	1,673	3,316	120
6 - 12 เดือน	906	2,682	906	2,682
มากกว่า 12 เดือน	120,654	69,492	76,868	31,067
รวม	326,611	178,095	254,995	136,833
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(46,423)	(46,423)	(24,934)	(24,934)
สุทธิ	280,188	131,672	230,061	111,899



รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	(46,423)	(21,489)	(24,934)	-
เพิ่มขึ้น	-	(24,934)	-	(24,934)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(46,423)	(46,423)	(24,934)	(24,934)

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาส่วนที่ไม่หมุนเวียน เป็นส่วนของค่าบริการตามข้อตกลงของสัญญา โดยมีข้อตกลงการรับชำระทั้งสิ้น 13 งวด โดยจะเริ่มเรียกรับชำระงวดแรกภายหลังส่งมอบงาน โครงการและโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 30 วัน และงวดถัดไปจะเรียกรับชำระทุก ๆ 30 วัน

#### 11.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทจะรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อส่งมอบการควบคุมสินค้าให้กับลูกค้า และสิ่งตอบแทนที่ได้รับซึ่งเป็นส่วนให้บริการบริการรับประกันสินค้าเพิ่มเติมที่ยังให้บริการไม่เสร็จสิ้น โดยจะรับรู้เป็นรายได้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้บริการรับประกันสินค้าเพิ่มเติมนั้น หนี้สินที่เกิดจากสัญญามีกำหนดส่งมอบสินค้าและให้บริการกับลูกค้าภายใน 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน

#### 11.3 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 11.45 ล้านบาท และ 10.90 ล้านบาท ตามลำดับ ถูกรับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 2567 (31 ธันวาคม 2565 : 17.2 ล้านบาท และ 16.8 ล้านบาท ตามลำดับ ถูกรับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 2566)

#### 11.4 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นเป็นจำนวนเงิน 202.89 ล้านบาท และ 194.31 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2568 ถึงปี 2572 (31 ธันวาคม 2566 : 146.1 ล้านบาท และ 135.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2567 ถึงปี 2571)

## 12. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินค้าที่มีไว้ขายและวัสดุสิ้นเปลือง	45,874	42,146	38,159	36,963
อุปกรณ์งานโครงการ	10,557	90,837	7,482	94,144
สินค้าระหว่างทาง	817	876	817	876
รวม	57,248	133,859	46,458	131,983
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(17,728)	(13,872)	(16,158)	(13,872)
สุทธิ	39,520	119,987	30,300	118,111

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	(13,872)	(12,165)	(13,872)	(12,165)
เพิ่มขึ้น	(3,856)	(1,707)	(2,286)	(1,707)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(17,728)	(13,872)	(16,158)	(13,872)

ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ต้นทุนขาย	443,686	288,686	342,796	257,245
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3,856	1,707	2,286	1,707
รวม	447,542	290,393	345,082	258,952

## 13. เงินฝากที่ติดการระงับประกัน

กลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามกลุ่มบริษัท และเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

**14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 และเงินปันผลรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย : พันบาท)		
	สัดส่วน		ราคาทุน		การต่อจ่าย		ราคาทุน-สุทธิ			
	ความเป็นเจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	ราคาทุน-สุทธิ	การต่อจ่าย	ราคาทุน-สุทธิ	เงินปันผลรับ			
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567	2566
	(ร้อยละ)									
บริษัท แพลนเน็ต	99.99	99.99	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	-	-
ไฟเบอร์ จำกัด	99.99	99.99	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-
บริษัท แพลนเน็ต คลาวด์ จำกัด	99.99	99.99	50,000	50,000	50,000	50,000	18,200	50,000	-	-
บริษัท แพลนเน็ต ยูทิลิตี้ จำกัด	99.99	99.99	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
บริษัท แพลนเน็ต ไชเบอร์ จำกัด	90.00	90.00	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	-

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก

ขายและให้บริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันต่างๆ

พร้อมอุปกรณ์ปลายทางผ่านคลาวด์

บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคผลิต

น้ำประปาและไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายหรือประกอบกิจการ

ชื่อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอะไหล่และให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ครบวงจร

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				เงินปันผลรับ		
		สัดส่วน	ความเป็นเจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาหุ้น	การด้อยค่า	ราคาหุ้น-สุทธิ	สำหรับปี
		2567	2566	2567	2566	2567	2566	2567
		(ร้อยละ)						
บริษัท แพลนเน็ต	ผลิต ซอฟต์แวร์ ส่งออก ให้คำปรึกษาออกแบบ	99.99	99.99	1,250	1,250	1,250	1,250	-
ซิสเต็มส์ จำกัด	พัฒนา และซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี							
	โทรคมนาคม สื่อสาร และสารสนเทศแบบ							
	ครบวงจร	99.99	99.99	1,250	1,250	1,250	1,250	-
บริษัท เอสทีพี	ให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่อง							
แพลนเน็ตดีซี	แม่ข่ายเสมือน ดูแลระบบ สำรองข้อมูลของ							
จำกัด	ลูกค้า และบริการ Disaster Recovery							
(ชื่อเดิม บริษัท อีไอซี								
โกสโบลค จำกัด								
จำกัด		99.99	99.99	100,000	106,650	106,650	106,650	-
รวม				358,250	363,900	363,900	332,100	363,900
				(31,800)	-	106,650	363,900	-

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม		-	-	363,900	242,000
เพิ่มขึ้นจากการรับ โอนกิจการทั้งหมด	7	-	-	-	106,650
เพิ่มขึ้น		-	-	-	15,250
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		-	-	363,900	363,900

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น	-	-	31,800	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	31,800	-

รายละเอียดการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566
บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด		-	-
บริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด		-	10,000
บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด		-	4,000
บริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด		-	1,250
บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดิจิทัล จำกัด	7	-	106,650
รวม		-	121,900

การเพิ่มเงินลงทุนในระหว่างปี 2566

บริษัท แพลนเน็ต ไชเบอร์ จำกัด

บริษัท แพลนเน็ต ไชเบอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 15.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นแล้ว

บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด

บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด (“PNEV”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ให้แก่กิจการแห่งหนึ่ง เป็นจำนวน 99,997 หุ้น ทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน PNEV ลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 90 กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1.00 ล้านบาท

บริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัทได้ลงทุนในบริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด ถือเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและมีทุนที่เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาทและ 1.25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และชำระค่าหุ้นแล้ว

บริษัทย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 และเงินปันผลรับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม				เงินปันผลรับ สำหรับปี
		สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย	
		2567	2566	2567	2566	2567
		(หน่วย : พันบาท)				
บริษัทร่วม						
บริษัท ทีอาร์ซี	การผลิตและจำหน่าย					
ยูทิลิตี้ จำกัด	น้ำประปา	20.00	20.00	6,250	6,250	-
รวม				6,250	6,250	-
				6,250	6,250	4,714
				6,250	6,250	4,714

บริษัทร่วมจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2567</u>	<u>2566</u>	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ณ วันที่ 1 มกราคม	4,714	-	-	-
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการถือหุ้น	-	7,659	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	1,045	(2,945)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>5,759</u>	<u>4,714</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด “ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทและกำหนดชำระภายในเดือนกันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยังไม่ได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 12.5 ล้านบาท จึงได้บันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่าหุ้นภายใต้บัญชี “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผู้ถือหุ้นของ ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนทุนจดทะเบียนจาก 51.0 ล้านบาท เป็น 31.25 ล้านบาท การดำเนินการจดทะเบียน การจัดสรรหุ้น และการชำระค่าหุ้นเสร็จสิ้นแล้วภายในเดือนกันยายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ได้เพิ่มทุนตามมติในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทอยู่ใน ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ ลดลงจากร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 20.00 หลังจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภทเงินลงทุนจาก “เงินลงทุนในการร่วมค้า” เป็น “เงินลงทุนในบริษัทร่วม” เนื่องจากก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทยังมีการควบคุมร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอีกราย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งการตัดสินใจใดๆ ในกิจกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม หลังการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทยังมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ แต่ไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน ดังนั้นบริษัทยังไม่ได้ควบคุมบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร่วม โดยเงินลงทุนในการร่วมค้าได้เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะใช้วิธีส่วนได้เสียต่อไปโดยไม่มีการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ใหม่



ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้าปรับปรุงด้วยความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	<u>งบการเงินรวม</u>	
	<u>2567</u>	<u>2566</u>
รายได้	28,160	25,687
กำไร(ขาดทุน)	5,224	(11,963)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	5,224	(11,963)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมตามส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทถึงวันที่ก่อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการถือหุ้น	-	1,381
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมตามส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการถือหุ้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม	1,044	(2,945)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	<u>1,044</u>	<u>(1,564)</u>

#### 16. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

	(หน่วย : พันบาท)	
	<u>งบการเงินรวม</u>	
	<u>ที่ดิน</u>	
<b>ราคาทุน :-</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		-
โอนเข้า		65,168
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		<u>65,168</u>
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า :-</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		-
ตั้งเพิ่ม		(8,659)
โอนกลับ		3,458
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		<u>(5,201)</u>
<b>มูลค่าตามบัญชี :-</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		<u>59,967</u>

ตามงบการเงินรวม สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดินที่ได้รับ โอนแทนการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจำนวน 59.97 ล้านบาท ได้นำไปเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

## 17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม										(หน่วย : พันบาท)	
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	อาคารเช่า	อุปกรณ์ โครงข่าย ใยแก้ว	อุปกรณ์ ทดสอบ	อุปกรณ์ และเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่งติดตั้ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม		
ราคาทุน :-												
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	6,989	-	163,795	110,856	80,381	8,132	33,496	403,649			
ซื้อเพิ่ม	-	336	-	1,811	3,706	3,063	-	73,338	82,254			
เพิ่มขึ้น โดยการรับโอนกิจการ (หมายเหตุ 7)	17,522	92,830	-	235,293	-	317	-	-	345,962			
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	-	5,529	25,129	-	-	(30,658)	-			
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(25)	(771)	-	(796)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	17,522	100,155	-	406,428	139,691	83,736	7,361	76,176	831,069			
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	74	4,054	1,328	-	26,734	32,190			
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	-	659	15,119	18	-	(13,979)	1,817			
จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	(3,558)	(3,558)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	17,522	100,155	-	407,161	158,864	85,082	7,361	85,373	861,518			



ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พันบาท)				
	อุปกรณ์ทดสอบ	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน :-					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	107,540	73,935	7,473	25,634	219,604
ซื้อเพิ่ม	2,691	2,412	-	68,249	73,352
โอนเข้า(โอนออก)	23,267	-	-	(23,267)	-
จำหน่าย	-	(25)	(771)	-	(796)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	133,498	76,322	6,702	70,616	292,160
ซื้อเพิ่ม	3,090	1,125	-	23,453	27,668
โอนเข้า(โอนออก)	4,742	18	-	(6,945)	(2,185)
จำหน่าย	-	-	-	(3,558)	(3,558)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	141,330	77,465	6,702	83,566	314,085

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	อุปกรณ์ทดสอบ	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง		
(4,863)	(92,169)	(71,196)	(7,469)	-	(175,697)	
(33)	(8,211)	(1,364)	-	-	(9,608)	
-	-	25	771	-	796	
(4,896)	(100,380)	(72,535)	(6,698)	-	(184,509)	
(33)	(9,766)	(1,637)	-	-	(11,436)	
(4,929)	(110,146)	(74,172)	(6,698)	-	(195,945)	
126	33,118	3,787	4	70,616	107,651	
93	31,184	3,293	4	83,566	118,140	

**ค่าเสื่อมราคาสะสม :-**

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

จำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**มูลค่าสุทธิทางบัญชี :-**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ค่าเสื่อมราคาที่ยังคงรวมในกำไรขาดทุนสำหรับปี**

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

9,608

11,436

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อุปกรณ์ของบริษัทซึ่งมีราคาคงเหลือตามบัญชีสุทธิจำนวน 24.65 ล้านบาท (2566 : 24.65 ล้านบาท) ได้ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 191.95 ล้านบาท และ 176.80 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2566 : 174.6 ล้านบาท และ 167.9 ล้านบาท ตามลำดับ)

## 18. สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	64,619	83,777	64,619	83,777
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - กิจการอื่น	17,670	3,601	17,931	1,966
รวม	82,289	87,378	82,550	85,743

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดินและอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน :-</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	113,837	16,248	130,085
เพิ่มขึ้น	5,399	1,850	7,249
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	119,236	18,098	137,334
ซื้อเพิ่ม	4,569	13,056	17,625
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	4,525	-	4,525
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(9,078)	(16,248)	(25,326)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	119,252	14,906	134,158
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม :-</b>			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(27,282)	(7,262)	(34,544)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(13,377)	(2,035)	(15,412)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(40,659)	(9,297)	(49,956)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(13,977)	(2,014)	(15,991)
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	63	-	63
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย	4,129	9,886	14,015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(50,444)	(1,425)	(51,869)
<b>มูลค่าตามบัญชี :-</b>			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	78,577	8,801	87,378
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	68,808	13,481	82,289

(หน่วย : พันบาท)

## งบการเงินรวม

## ค่าเสื่อมราคาที่แสดงรวมในกำไรขาดทุนสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	15,412
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	15,991

(หน่วย : พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

## ราคาทุน :-

	ที่ดินและอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	113,837	16,248	130,085
เพิ่มขึ้น	5,399	-	5,399
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	119,236	16,248	135,484
ซื้อเพิ่ม	4,569	14,739	19,308
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	4,525	-	4,525
จำหน่าย	(9,078)	(16,248)	(25,326)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	119,252	14,739	133,991

## ค่าเสื่อมราคาสะสม :-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(27,282)	(7,262)	(34,544)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(13,377)	(1,820)	(15,197)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(40,659)	(9,082)	(49,741)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(13,977)	(1,801)	(15,778)
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	63	-	63
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตัดจำหน่าย	4,129	9,886	14,015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(50,444)	(997)	(51,441)

## มูลค่าตามบัญชี :-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	78,577	7,166	85,743
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	68,808	13,481	82,550

## ค่าเสื่อมราคาที่แสดงรวมในกำไรขาดทุนสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	15,197
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	15,778

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
<b>ราคาทุน :-</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	30,659	19,791
ซื้อเพิ่ม	89	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	30,748	19,791
ซื้อเพิ่ม	2,248	103
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	32,996	19,894
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(10,318)	(10,517)
ค่าตัดจำหน่ายประจำปี	(2,703)	(1,744)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(13,021)	(12,261)
ค่าตัดจำหน่ายประจำปี	(4,239)	(1,844)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(17,260)	(14,105)
<b>มูลค่าตามบัญชี :-</b>		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	17,727	7,530
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	15,736	5,789
<b>ค่าตัดจำหน่ายที่แสดงรวมในกำไรขาดทุนสำหรับปี</b>		
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,703	1,744
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	4,239	1,844

20. สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	4,334	13,249	4,267	7,953
หนี้สินภายใต้การควบคุม	(2,273)	(291)	(2,273)	(291)
สุทธิ	2,061	12,958	1,994	7,662



รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม 2567	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5,435	(5,435)	-	-
สินค้าคงเหลือ	2,495	(2,495)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	1,042	423	-	1,465
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4,002	(1,133)	-	2,869
อื่นๆ	275	(275)	-	-
<b>รวม</b>	<b>13,249</b>	<b>(8,915)</b>	<b>-</b>	<b>4,334</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
อุปกรณ์	(291)	(1,982)	-	(2,273)
<b>รวม</b>	<b>(291)</b>	<b>(1,982)</b>	<b>-</b>	<b>(2,273)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>12,958</b>	<b>(10,897)</b>	<b>-</b>	<b>2,061</b>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5,461	(26)	-	5,435
สินค้าคงเหลือ	2,433	62	-	2,495
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	985	57	-	1,042
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,316	686	-	4,002
อื่นๆ	1,049	(774)	-	275
<b>รวม</b>	<b>13,244</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>13,249</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
อุปกรณ์	(232)	(59)	-	(291)
<b>รวม</b>	<b>(232)</b>	<b>(59)</b>	<b>-</b>	<b>(291)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>13,012</b>	<b>(54)</b>	<b>-</b>	<b>12,958</b>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม 2567	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,137	(1,137)	-	-
สินค้าคงเหลือ	2,495	(2,495)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการไว้	1,042	423	-	1,465
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,004	(202)	-	2,802
อื่นๆ	275	(275)	-	-
<b>รวม</b>	<b>7,953</b>	<b>(3,686)</b>	<b>-</b>	<b>4,267</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
อุปกรณ	(291)	(1,982)	-	(2,273)
<b>รวม</b>	<b>(291)</b>	<b>(1,982)</b>	<b>-</b>	<b>(2,273)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>7,662</b>	<b>(5,668)</b>	<b>-</b>	<b>1,994</b>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,163	(26)	-	1,137
สินค้าคงเหลือ	2,433	62	-	2,495
สินทรัพย์สิทธิการไว้	985	57	-	1,042
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,138	(134)	-	3,004
อื่นๆ	321	(46)	-	275
<b>รวม</b>	<b>8,040</b>	<b>(87)</b>	<b>-</b>	<b>7,953</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
อุปกรณ	(232)	(59)	-	(291)
<b>รวม</b>	<b>(232)</b>	<b>(59)</b>	<b>-</b>	<b>(291)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>7,808</b>	<b>(146)</b>	<b>-</b>	<b>7,662</b>

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	17,724	25,633	14,648	10,768
สินค้าคงเหลือ	3,546	-	3,232	-
ขาดทุนทางภาษี	43,771	50,582	11,663	16,994
อื่นๆ	-	394	-	387
<b>รวม</b>	<b>65,041</b>	<b>76,609</b>	<b>29,543</b>	<b>28,149</b>

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นสุดอายุในปี 2572 (2566 : ปี 2571) ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นสุดอายุตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ชัดว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

## 21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	54,699	12,553	54,530	12,553
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	96,899	132,172	96,899	132,172
<b>รวม</b>	<b>151,598</b>	<b>144,725</b>	<b>151,429</b>	<b>144,725</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 284.45 ล้านบาท และ 287.73 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2566 : 348.60 ล้านบาท และ 348.00 ล้านบาท) ซึ่งใช้ร่วมกันกับบริษัทย่อย โดยมีและเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์สินค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอยู่ระหว่างร้อยละ 4.37 - 7.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2566 : 3.90 - 6.46 ต่อปี)

## 22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	115,050	164,352	53,171	136,308
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,642	-	57,201	23,397
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น- กิจการอื่น	6,847	3,646	689	2,854
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,327	-	5,333	3,736
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
จากการรับโอนกิจการ (หมายเหตุ 25)	92,455	57,313	-	-
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	-	15,851	-	15,851
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,629	8,321	2,751	4,634
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	847	3,437	711	1,089
อื่น ๆ	755	171	-	55
รวม	244,552	253,091	119,856	187,924

## 23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	49,511	27,199	47,267	24,450
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	(10,178)	(5,230)	(9,582)	(4,680)
สุทธิ	39,333	21,969	37,685	19,770

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	27,199	9,887	24,450	6,587
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	28,560	27,199	28,560	24,450
ลดลงระหว่างปี	(6,248)	(9,887)	(5,743)	(6,587)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	49,511	27,199	47,267	24,450

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเท่ากับร้อยละ 4.75 - 7.10 ต่อปี (31 ธันวาคม 2566 : ร้อยละ 4.75 - 7.10 ต่อปี)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้มีการค้ำประกันโดยสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานและอุปกรณ์บางส่วน และมีการค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท นอกจากนี้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยได้มีการค้ำประกันโดยบริษัท

#### 24. หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการอื่น	18,526	9,054	18,526	7,393
หนี้สินตามสัญญาเช่า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	71,348	84,186	71,348	84,186
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า	89,874	93,240	89,874	91,579
หัก ส่วนของที่ดินกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14,998)	(22,233)	(14,998)	(21,591)
สุทธิ	74,876	71,007	74,876	69,988

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	93,240	102,314	91,579	100,464
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	18,251	5,399	19,688	5,399
ลดลงระหว่างปี	(15,340)	(14,473)	(15,116)	(14,284)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(6,277)	-	(6,277)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	89,874	93,240	89,874	91,579

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภายใน 1 ปี	14,998	22,233	14,998	21,591
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	68,833	71,007	68,833	69,988
เกินกว่า 5 ปี	6,043	-	6,043	-
รวม	89,874	93,240	89,874	91,579

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	4,478	4,405	4,417	4,345
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า	(19,818)	(18,878)	(19,533)	(18,629)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	889	1,634	1,812	1,474

## 25. เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	246,948	275,623	-	-
หัก ส่วนของเจ้าหนี้อื่นที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 22)	(92,455)	(57,313)	-	-
สุทธิ	154,493	218,310	-	-

การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	275,623	-	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	319,336	-	-
ลดลงระหว่างปี	(28,675)	(43,713)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	246,948	275,623	-	-

เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.97 ต่อปี และมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์บางส่วนของกลุ่มบริษัทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

26. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินต้นปี	16,239	16,581	14,885	15,691
ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน	1,270	1,642	1,189	1,194
ดอกเบี้ยจ่าย	377	362	367	346
ปรับปรุงรายการ	(924)	-	-	-
ผลประโยชน์จ่าย	(2,618)	(2,346)	(2,428)	(2,346)
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินปลายปี	<u>14,344</u>	<u>16,239</u>	<u>14,013</u>	<u>14,885</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>รับรู้ในกำไรขาดทุน</b>				
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,646	2,004	1,556	1,540
รวม	<u>1,647</u>	<u>2,004</u>	<u>1,556</u>	<u>1,540</u>

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.84 - 3.12	ร้อยละ 0.84 - 3.12	ร้อยละ 1.89	ร้อยละ 1.89
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 2.82	ร้อยละ 2.82	ร้อยละ 2.82	ร้อยละ 2.82
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 0 - 28	ร้อยละ 0 - 28	ร้อยละ 0 - 28	ร้อยละ 0 - 28

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็น 3 - 22ปี และ 9ปี ตามลำดับ (2566 : 3 - 22ปี และ 9ปี ตามลำดับ)

#### การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เพิ่มขึ้น(ลดลง)เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2566	2566
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	(397)	(376)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 0.5	418	396
อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	590	555
อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 0.5	(566)	(532)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5	(486)	(464)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 0.5	262	249

กลุ่มบริษัทไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวปี 2567 เนื่องจากรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประมาณการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงไม่มีข้อมูลดังกล่าว และบริษัทอยู่ในระหว่างการว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประเมินประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานใหม่

#### 27. ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	จำนวนหุ้น (หน่วย : พันหุ้น)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	จำนวนหุ้น (หน่วย : พันหุ้น)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)				
ณ วันที่ 1 มกราคม	687,139	687,139	500,000	500,000
เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี	278,979	278,979	187,139	187,139
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	966,118	966,118	687,139	687,139



	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	จำนวนหุ้น (หน่วย : พันหุ้น)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	จำนวนหุ้น (หน่วย : พันหุ้น)	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)				
ณ วันที่ 1 มกราคม	529,671	529,671	393,167	393,167
เพิ่มทุน	50,000	50,000	-	-
หุ้นทุนออกใหม่ให้ตามสิทธิ	-	-	1,504	1,504
หุ้นสามัญเพื่อชำระค่าตอบแทนการ รับโอนกิจการทั้งหมด	-	-	135,000	135,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	579,671	579,671	529,671	529,671

### ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

รายการเคลื่อนไหวของส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ณ วันที่ 1 มกราคม	182,984	209,830
หุ้นทุนออกใหม่ให้ตามสิทธิของโบสำคัญแสดงสิทธิ	-	1,504
ลดส่วนเกินจากการออกหุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ	-	(28,350)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	182,984	182,984

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีมติดังต่อไปนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 157,468,273.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 687,139,173.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 529,670,900.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 157,468,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 50,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 529,670,900.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 579,670,900.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 มีมติดังต่อไปนี้

- อนุมัติการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 50,000,000.00 บาท ทั้งนี้การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2567

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 มีมติดังต่อไปนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 386,447,266.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 579,670,900.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 966,118,166.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 386,447,266 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็น (ก) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น (ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น
- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจำนวน 386,447,266.00 บาท
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 193,223,633 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 193,223,633.00 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 193,223,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

- ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1.5 ล้านสิทธิ ถูกใช้สิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้รับเงินสดจากการออกหุ้นใหม่จำนวน 3.0 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1.5 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 187,139,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,999,996 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 687,139,173 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,139,177 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็น (ก) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น เพื่อการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด (ข) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) และ (ค) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
- เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 บริษัทได้ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ EEC GC Holdings แล้วจำนวน 135,000,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขายตามสัญญาการรับโอนธุรกิจหุ้นละ 2 บาท จากหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท ทำให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 135 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้น หุ้นละ 0.79 บาท หลังจากปรับปรุงด้วยราคายุติธรรม ทำให้เกิดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสุทธิจากรายการดังกล่าวคงเหลือจำนวน 28.35 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 135,000,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

#### การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

#### 28. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีดังนี้

##### ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W1

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	19 พฤศจิกายน 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	124,998,821 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	124,998,821 หุ้น
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	18 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W1 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ	ช่วงเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	เงินค่าหุ้นรับชำระ (ล้านบาท)	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนชำระ
PLANET-W1	มีนาคม 2566	1.5	3.0	11 เมษายน 2566

รายการเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANET-W1 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาใช้สิทธิ ถัวเฉลี่ยต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)
ณ วันที่ 1 มกราคม	2	106,832
ใช้สิทธิระหว่างปี	2	(1,504)
หมดอายุ	2	(105,328)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการ PLANET-W1 จำนวน 105,327,918 หุ้น ได้หมดอายุ

## 29. อ้างอิงตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

30. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

งบกำไรขาดทุนได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ สำหรับค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติที่สำคัญมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
				(หน่วย : พันบาท)
				งบการเงินเฉพาะกิจการ
				2567
				2566
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าที่มีไว้ขาย				
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์	(80,466)	7,586	(87,811)	12,426
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	427,529	72,319	332,254	45,885
ต้นทุนค่าบริการโครงข่ายโทรคมนาคม	32,500	314,938	35,468	321,700
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	100,331	112,406	66,402	77,629
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	67,397	46,116	29,058	26,548
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	23,619	128,031	16,822	53,706
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	31,800	-
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	1,643	1,634	1,812	1,474
อื่นๆ	154,945	53,508	137,257	35,838
รวม	727,498	736,538	563,062	575,206

31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
				(หน่วย : พันบาท)
				งบการเงินเฉพาะกิจการ
				2567
				2566
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,096	106	-	-
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	10,897	54	5,668	146
สุทธิภาษีเงินได้	11,993	160	5,668	146

## การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2567		2566	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(38,070)		(206,850)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(7,614)	20	(40,566)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,440		890
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		-		(952)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		11,207		41,167
อื่น ๆ		6,960		(379)
สุทธิ	-	11,993	-	160
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(63,202)		(89,393)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(12,640)	20	(17,879)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		11,347		786
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		8,604		17,269
อื่นๆ		(1,643)		(31)
สุทธิ	-	5,668	-	145

32. ขาดทุนต่อหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)	(49,455)	(248,228)	(68,870)	(124,134)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	529,671	393,167	529,671	393,167
ผลกระทบจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	9,452	82,849	9,452	82,849
ผลกระทบจากการใช้สิทธิเลือกซื้อหุ้น	-	1,135	-	1,135
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	539,123	477,151	539,123	477,151
ขาดทุนต่อหุ้น (พันบาท)	(0.09)	(0.52)	(0.13)	(0.26)

33. ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) ของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

- 1) รายได้จากการขายสินค้าและการขายงาน โครงการ ซึ่งประกอบด้วย การเป็นผู้ขายระบบ (System Integrator) เป็นผู้ผลิต (Manufacturer) และการขายรถยนต์ไฟฟ้า
- 2) รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นบริการ โดยตรงของบุคลากรทางเทคนิคของกลุ่มบริษัท อย่างเช่น การดูแลรักษาหลังการขาย การซ่อมแซมอุปกรณ์
- 3) รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งมาจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ การบริการระบบสื่อสารบนคลาวด์แบบรายเดือน (Cloud Subscription and Managed Services)

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นได้ในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจกรรมอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

	งบการเงินรวม						รวม
	รายได้จากการขาย	รายได้จากการบริการ	รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ	รายได้จากการบริการ	รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ	รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566	2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน							
รายได้จากลูกค้าภายนอก	532,129	328,803	89,307	72,756	21,817	22,883	643,253
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(447,542)	(290,393)	(42,010)	(46,888)	(17,902)	(18,789)	(507,454)
กำไรขั้นต้น	84,587	38,410	47,297	25,868	3,915	4,094	135,799
การจำหน่ายรายได้							
ส่วนงานปฏิบัติการหลัก							
ไทย	530,805	328,231	88,613	71,848	21,817	22,883	641,235
สหรัฐอเมริกา	-	-	301	-	-	-	301
กัมพูชา	746	-	251	-	-	-	997
ลาว	44	-	68	-	-	-	112
มาเลเซีย	534	-	38	-	-	-	572
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	-	572	36	908	-	-	36
รวมรายได้	532,129	328,803	89,307	72,756	21,817	22,883	643,253
ช่วงเวลาในการรับรายได้							
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	120,336	95,596	8,488	14,160	-	-	128,824
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	411,793	233,207	80,819	58,596	21,817	22,883	514,429
รวมรายได้	532,129	328,803	89,307	72,756	21,817	22,883	643,253
สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
หนี้สินส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
					1,283,887		1,242,313
					805,994		764,356

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
หนี้สินส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม



## ลูกค้ายายใหญ่

รายได้จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจากทุกส่วนงานของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 120.23 ล้านบาท (2566 : รายได้จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจากทุกส่วนงานของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 169.9 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

### 34. เครื่องมือทางการเงิน

#### 34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเครื่องมือทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### 34.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ตามสัญญา เงินให้กู้ยืมเงินฝากสถาบันทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

- ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ตามสัญญา

กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดนโยบายการให้เครดิตที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณากำหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาและมีการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว การให้เครดิตของบริษัทมีการกระจายตัวพอสมควร เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตั้งจำหน่ายลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ตามสัญญาออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

- เงินฝากและเครื่องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยกลุ่มบริษัทควบคุมความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงิน ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในประเทศ

### 34.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม				รวม
	2567				
	กระแสเงินสดตามสัญญา				
	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่หนี้สิน</b>					
<b>เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก</b>					
สถาบันการเงิน	151,598	151,598	-	-	151,598
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	73,875	73,875	-	-	73,875
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	244,552	255,858	-	-	255,858
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	49,512	12,826	39,906	8,594	61,326
หนี้สินตามสัญญาเช่า	89,874	19,350	77,962	6,376	103,688
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	154,493	-	165,287	-	165,287
	<u>763,904</u>	<u>513,507</u>	<u>283,155</u>	<u>14,970</u>	<u>811,632</u>

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่า ตามบัญชี	งบการเงินรวม				รวม
	2566				
	กระแสเงินสดตามสัญญา				
	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	144,725	144,725	-	-	144,725
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	253,091	268,364	-	-	268,364
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	27,199	6,704	24,549	-	31,253
หนี้สินตามสัญญาเช่า	93,240	25,624	64,332	14,640	104,596
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	218,310	-	240,108	-	240,108
	<u>736,565</u>	<u>445,417</u>	<u>328,989</u>	<u>14,640</u>	<u>789,046</u>

(หน่วย : พันบาท)

มูลค่า ตามบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	2567				
	กระแสเงินสดตามสัญญา				
	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	151,429	151,429	-	-	151,429
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	82,850	82,850	-	-	82,850
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	119,856	119,856	-	-	119,856
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	47,268	12,229	38,259	8,594	59,082
หนี้สินตามสัญญาเช่า	89,874	19,350	77,962	6,376	103,688
	<u>491,277</u>	<u>385,714</u>	<u>116,221</u>	<u>14,970</u>	<u>516,905</u>

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2566				
	มูลค่า ตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา			รวม
ภายใน 1 ปี หรือน้อย กว่า		มากกว่า 1 ปี แต่ไม่ เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
<b>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	144,725	144,725	-	-	144,725
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32,000	32,000	-	-	32,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	187,924	187,924	-	-	187,924
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	24,450	6,153	22,351	-	28,504
หนี้สินตามสัญญาเช่า	91,579	25,196	62,873	14,640	102,709
	<u>480,678</u>	<u>395,998</u>	<u>85,224</u>	<u>14,640</u>	<u>495,862</u>

#### 34.4 ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระน้อยกว่าหนึ่งปี สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	2567		2566		
	ดอลลาร์ สหรัฐ	ยูโร	ดอลลาร์ สหรัฐ	ยูโร	ปอนด์ สเตอร์ลิง
<b>ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	52	-	52	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	9,073	-	8,685	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(17,735)	(18)	(53,178)	(286)	(591)
ยอดบัญชีในงบฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	(8,610)	(18)	(44,441)	(286)	(591)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	20,189	-	2,816	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	11,579	(18)	(41,625)	(286)	(591)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2567		2566		
	ดอลลาร์ สหรัฐ	ยูโร	ดอลลาร์ สหรัฐ	ยูโร	ปอนด์ สเตอร์ลิง
<b>ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	52	-	52	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	9,073	-	8,685	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,437)	(18)	(53,178)	(286)	(591)
ยอดบัญชีในงบฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	6,688	(18)	(44,441)	(286)	(591)
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	20,189	-	2,816	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	26,877	(18)	(41,625)	(286)	(591)

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21, 23 และ 24) ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### 34.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

#### 35. ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในนามของกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 99.57 ล้านบาท (2566 : 98.1 ล้านบาท) และมีออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวนเงิน 10.4 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา โดยมีเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

#### 36. คดีฟ้องร้อง

ในเดือนธันวาคม 2567 บริษัทและกรรมการบริษัทได้ถูกฟ้องร้องคดีอาญาจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ในข้อหาความผิดหรือฐานความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายอาญา จำนวนทุนทรัพย์ 115.90 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องโดยศาลอาญา

#### 37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวน 50,609,997 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 101,219,994.00 บาท และบริษัทได้จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนชำระแล้ว

#### 38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568



**บริษัท แพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร: 02 792 2400 แฟกซ์: 02 792 2499 อีเมล : [marketing@planetcomm.com](mailto:marketing@planetcomm.com)



Line ID: @planetcomm



[www.planetcomm.com](http://www.planetcomm.com)